



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 30 มิถุนายน - พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 37 ฉบับที่: 1924 หน้า: 23 (ล่างขวา)

Col.Inch: 7.08 Ad Value: 3,398.40 PRValue (x3): 10,195.20

คลิป: ลีลี

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: กยท.เปิดทางจีนกินรวบยางไทย

### แฟ้มข่าว



#### ● กยท.เปิดทางจีนกินรวบยางไทย

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. ได้เรียกบริษัท ชิโนแคม และบริษัท ไช้นำไต้หวันมารับเบอร์อินดัสทรี กว่า 2 บริษัทของประเทศจีนเข้าหารือ เพื่อเจรจาซื้อขายยางผ่าน กยท. โดยให้ กยท. เป็นผู้รวบรวมปริมาณยางพาราทั้งหมด การซื้อขายยางรอบใหม่จะไม่ทำสัญญายาว แต่จะทำสัญญาเดือนต่อเดือน ซื้อ-ขายตามราคาตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปปริมาณความต้องการยางของผู้ซื้อ

โดยยางที่ 2 บริษัทของประเทศจีนต้องการเป็นยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถซื้อ-ขายและส่งมอบยางล็อตแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ ●



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24732

Col.Inch: 29.06 Ad Value: 63,932

หัวข้อข่าว: พัฒนาโรงงานยางแผ่นรมควันสู่มาตรฐานสากล

หน้า: 22 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 191,796

ศิลปิน: ลีลี

## พัฒนาโรงงานยางแผ่นรมควันสู่มาตรฐานสากล

นายไพฑูรย์ กิตติพงศ์ วิศวกร ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท.ได้เข้าไปส่งเสริม แนะนำ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันของชุมนุมสหกรณ์

จังหวัดระยอง ในการพัฒนาโรงงานเข้าสู่มาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควันสู่มาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ ชุมชนสหกรณ์จังหวัดระยองยังมีแผนที่จะขยายโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องขอรับเงินส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาช่างพารา ตาม พ.ร.บ.การขยายแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิต และขยายโรงงานให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ชุมชนสหกรณ์จังหวัดระยองประกอบไปด้วยสหกรณ์จำนวน 25 แห่ง เป็นแหล่งรวบรวมยางแห้งใหญ่ของจังหวัดระยอง รับซื้อยางจากสมาชิก และเข้าไปประมูลซื้อขายจากภาคเหนือและภาคใต้ รวมทั้งขยายจาก กยท. ช่วยลดปัญหาเรื่องหลักประกันซื้อ/ขายยาง ป้องกันไม่ให้พ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเรื่องราคา

นายเจลา จิมฎุ ประธานชุมนุมสหกรณ์ จ.ระยอง กล่าวว่าการชุมนุมสหกรณ์ระยองก่อตั้งมา 33 ปี จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ



สมาชิกและไม่ได้แสวงหากำไร ทั้งนี้เมื่อเกิดวิกฤติยางราคาตกต่ำจึงรวมตัวกันขอสนับสนุนเพื่อสร้างโรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันจากงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด 25 ล้านบาท และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอีก 10 ล้านบาท เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ซึ่งยางในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีสีอ่อนเป็นลักษณะเฉพาะ

“มีการสำรวจตลาดมากกว่า 3 ปีจึงทราบว่าโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งใน จ.ระยองใช้ยางที่มีสีอ่อนเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าหลากหลายชนิด เช่น สายน้ำเกลือ เครื่องมือแพทย์ที่ใช้รัดแขน wrist band พื้นรองเท้าบางชนิด สายยางรัดนม สายยางรัดของ ไม้ได้



จักรยาน จึงทำให้ยางแผ่นรมควันมีตลาดระดับ SME รองรับที่แน่นอน ขณะนี้มียอดสั่งเฉลี่ย 280 ตันต่อเดือน ซึ่งในอนาคตเราจะทำเป็นwarehouse ให้ลูกค้าดูสินค้า และสามารถปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้” นายเจลา กล่าว.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ข่าวสด

กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9711

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 11.89 Ad Value: 13,079

PRValue (x3): 39,237

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'กยท.-5เสื่อ'ลงขันอุ้มราคายาง

## 'กยท.-5เสื่อ'ลงขันอุ้มราคายาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง เพื่อหาวิธีหรือการหยุดการเคลื่อนไหวของราคายางพาราที่ต่ำลงแบบผิดปกติ ว่า ที่ประชุมมีมติตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา วงเงิน 1,200 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อยางพาราจริง และซื้อในตลาดล่วงหน้า โดยกองทุนนี้จะมีการเข้าซื้อเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นในสัปดาห์หน้า เชื่อว่า ขนาดของกองทุนจะสามารถพยุงราคายางพาราที่ตกต่ำได้

ทั้งนี้ กองทุนจะเป็นการลงขันกันระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ 5 เสื่อส่งออก ผู้ส่งออกยางพาราทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไทยอัวร์เบอรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีตรังแอโกลอนิกส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทเซกท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด, บริษัท วงศ์พงษ์ จำกัด และบริษัท ไทยรีบเบอร์ ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด โดยลงขันรายละเอียด 200 ล้านบาท

ภายในสัปดาห์นี้จะเข้าหารือกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ทีฟิว) เพื่อหาวิธีในรายละเอียดและกฎเกณฑ์ตลอดจนการเลือกผู้จัดการกองทุน ที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของราคาซื้อขายที่จะเป็นประโยชน์ต่อราคายางในประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบนั้ย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21710

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 12.34 Ad Value: 19,744

PRValue (x3): 59,232

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: "ฉัตรชัย" สั่ง กยท.จับมือ 5 เสือตั้งกองทุนพยุงราคายางตกต่ำ

## “ฉัตรชัย” สั่ง กยท.จับมือ 5 เสือ ตั้งกองทุนพยุงราคายางตกต่ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง เพื่อหารือวิธีหยุดการเคลื่อนไหวของราคาที่ต่ำลงแบบผิดปกติของยางพารา ว่า ที่ประชุมมีมติตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา วงเงิน 1,200 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อยางพาราจริง และซื้อในตลาดล่วงหน้า โดยกองทุนนี้จะมีการเข้าซื้อเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นในสัปดาห์หน้า เชื่อว่าขนาดของกองทุนจะสามารถพยุงราคายางพาราที่ตกต่ำได้

ทั้งนี้ กองทุนจะเป็นการลงขันกันระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ 5 เสือผู้ส่งออกยางพาราทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยอ้อย รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกลีนัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์แลนด์ รัมเบอร์ จำกัด บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด และบริษัท ไทย รัมเบอร์ ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด รายละ 200 ล้านบาท ขณะที่สัปดาห์นี้จะเข้าหารือกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์) เกี่ยวกับการเลือกผู้จัดการกองทุน เพื่อดูแลราคาซื้อขายยาง.



### คณะกรรมการควบคุมยางมีมติให้ 6 บริษัทผู้ส่งออกตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพยางพาราวงเงิน 1,200 ล้านบาท หวังส่งผลดีต่อราคายาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมยางว่า ที่ประชุมได้มีมติ ตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราวงเงิน 1,200 ล้านบาทโดยร่วมกัน 6 บริษัทผู้ส่งออกยางเพื่อซื้อขายยาง ในตลาดซื้อขายยางพาราทั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อขายจริง โดยทั้งหมด 6 บริษัทจะหารือร่วมกับ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX ถึงเงื่อนไขการซื้อขายโดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายยางได้ในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะส่งผลดีต่อราคายาง หลังจากที่ผ่านมาได้ขอร้องให้ช่วยกันซื้อแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ต้องขอขอบคุณทั้ง 5 บริษัทที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในครั้งนี้

ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐไม่ได้มีการขายยาง 3 หมื่นตันดังที่ปรากฏเป็นข่าว และให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือเรื่องการท่าถนนยาง เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่สามารถทำได้เพราะอ้างเรื่องระเบียบพัสดุในการจัดซื้อ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของทหารด้วยที่จะใช้ยางทำถนน รวมถึงการเร่งรัดในการแก้ไขระเบียบกยท. ให้มีจัดตั้งตลาดซื้อขายยางพาราจริงให้เสร็จภายใน 15 วันเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนตลาดได้จริง



สถานีโทรทัศน์สีกองทัพช่อง 7 <http://www.ch7.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:12

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: 5 ยักษ์ใหญ่ส่งออกยางร่วมลงทุนดินราคายางสูงขึ้น



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าภาคเอกชนผู้ส่งออกยาง 5 รายใหญ่ของไทย ตกลงที่จะร่วมลงทุนกับการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท แล้วจัดตั้งเป็นกองทุนรับซื้อยาง ทั้งในตลาดที่มีการซื้อขายจริงและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อช่วยระบายยางออกจากระบบให้เร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือถึงความชัดเจนในเรื่องนี้เพื่อผลักดันให้มีการรับซื้อยางให้เร็วที่สุด

ด้าน นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.เปิดเผยว่าเงินลงทุนจำนวน 1,200 ล้านบาท จะซื้อผลผลิตยางจากเกษตรกรได้ 200,000 ตัน เบื้องต้นจะให้มีการซื้อขายยางเป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนราคา

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในสต็อกของภาคเอกชน ที่จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนการปรับแก้ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2558 ใหม่ ว่าได้ขอให้เพิ่มเติมให้บทบังคับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใช้อย่างในประเทศให้มากขึ้นนั้น อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ทั้งนี้หากผ่านแล้ว จะช่วยระบายยาง 80,000 ตัน ในสต็อกของ กยท. ได้ทั้งหมด และนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาล



สยามธุรกิจ <http://www.siamturakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:15

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: การขยายต่อยอดงานวิจัย หนุนใช้พื้นที่ยางแทนซีเมนต์



นายเสณีย์ จิตตเกษม กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนขององค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจากคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยโครงการยางปูพื้นสนามเด็กเล่นครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ประจำปี 2560 เน้นนำยางพารา มาแปรรูปเป็นบล็อกยางปูพื้นสนามเด็กเล่นแทนการปูพื้นซีเมนต์หรือการทำเป็นพื้นสนามหญ้าแบบทั่วไป ถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นด้วย

ขณะที่นายธีช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ให้การสนับสนุนการปูพื้นยางสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านสิริะมัน โดยนำบล็อกยางพารา มาจำนวน 900 แผ่น มาปูเป็นพื้นสนามเด็กเล่น คิดเป็นพื้นที่ 93.12 ตารางเมตร ซึ่งมีการใช้ยางแท่ง STR 20 จำนวนประมาณ 1 ตัน มาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นบล็อกยางในกิจกรรมนี้ สำหรับบล็อกยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่น เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้น เลขที่ มอก.2378-2551 จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

"บล็อกยางปูพื้นสนาม จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต่อเด็กหรือเยาวชนที่ใช้เครื่องเล่น หรือทำกิจกรรมบนลานสนามเด็กเล่นนี้ ดังนั้น กิจกรรม CSR ในวันนี้ จะเป็นการนำงานวิจัยของ กยท. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย"

ด้าน นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิริะมัน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสิริะมันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำตำบลห้วยทับมอญมีนักเรียนจำนวน 151 คน เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา เดิมสนามเด็กเล่นของโรงเรียนจะมีลักษณะเป็นพื้นดินปลูกหญ้าทั่วไป เมื่อทราบว่า การยางแห่งประเทศไทย นำยางมาแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนแบบนี้รู้สึกดีใจมาก เพราะโรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้ถ้าจะต้องใช้งบประมาณมาจัดสร้างเองคงเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปได้ ส่วนเด็กนักเรียนก็ตื่นเต้นและดีใจมาก พร้อมใจช่วยกันยกบล็อกยางมาต่อเรียงกันอย่างสนุกสนาน



กลุ่มยังยืม" จากอำเภอแฉ่ง จังหวัดนราธิวาส กับก้าวแรกของการใช้ 2 มีอริเริ่มเก็บขยะ ในกิจกรรม "บางนรา...ยังยืม" เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนราธิวาส

29 มิถุนายน 2560

"เมื่อมีงานเทศกาลประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย แต่ผู้คนเหล่านั้นยังขาดจิตสำนึกในเรื่องความสะอาด จนทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดนราธิวาสมีขยะล้นพื้นที่" คือ ประโยคที่สร้างความเจ็บปวดในใจของนายบุญธิษาม บินามม หรือน้องซิม และเพื่อนสมาชิกกลุ่มยังยืม ที่เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่จัดตั้งกันเองร่วมกับเด็กๆ ในพื้นที่อำเภอแฉ่ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อค้นหาความหมายของบ้านเกิดและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมศิลปะและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการเริ่มนับหนึ่ง ในการทำกิจกรรม "บางนรา...ยังยืม" เก็บขยะเพื่อสร้างผลบุญในเทศกาลวันฮารีรายอ และใช้วันรายอที่ 4 ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

เริ่มต้นจากการพูดคุยในกลุ่มประมาณ 10 กว่าคน ในระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ที่มีเพียงหัวใจและความมุ่งมั่น โดยปราศจากเงินทุนที่จะใช้ทำกิจกรรม ด้วยเพราะต้องการทำให้เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองสะอาด และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด อีกทั้งต้องการลบคำสบประมาทเรื่องที่มีสลัมถูกมองว่า เป็นผู้ที่ทำให้บ้านเมืองสกปรก ทั้งที่ในความเป็นจริงพฤติกรรมไม่ดีเหล่านี้ เกิดจากตัวบุคคลที่ขาดจิตสำนึกในเรื่องนี้เอง ไม่เกี่ยวกับศาสนา เพราะไม่ว่าใครหากขาดวินัยเรื่องการรักษาความสะอาด ก็ย่อมเห็นว่าการทิ้งขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่สาธารณะ เป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกผิดหรือเกิดความละอายใจแต่อย่างใด

ส่วนเหตุผลที่เลือก "หาดนราทัศน์" อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ก็เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนราธิวาส และเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาสด้วย จึงอยากให้ภาพลักษณ์ของหาดนราทัศน์สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว มากกว่าการจดจำในด้านลบว่า ที่มีขยะเกลื่อนพื้นที่จนไม่ควรมาเยือน

รายอที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กลุ่มยังยืมจากอำเภอแฉ่งจึงเดินทางด้วยระยะทางกว่า 70 กิโลเมตร มารวมตัวกันที่หาดนราทัศน์พร้อมกับพันธมิตรที่ชักชวนกันมา ทั้งตัวแทนจังหวัดนราธิวาส ที่นายสิทธิชัย ตักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ส่งมา, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา, การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส, เทศบาลเมืองนราธิวาส, นักโทษชั้นดีจากเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และเด็กนักเรียนจากหลายโรงเรียนในพื้นที่เมืองนราธิวาส รวมกว่า 160 คน แบ่งโซนกันเก็บขยะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกและกล่องโฟม ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่าย ภาพของหาดนราทัศน์ที่มีขยะทิ้งเกลื่อนกลาดเต็มบริเวณชายหาด ก็ดูสะอาดตาน่ามอง ต่างกับผู้ที่มาช่วยกันเก็บขยะที่เมื่อภารกิจแล้วเสร็จ เสื้อผ้าค้างอยู่ในสภาพสกปรกมอมแมม เหงื่อไหลเต็มหน้า และเปียกไปทั้งตัวเพราะต่างก้มหน้าก้มตาเก็บขยะ เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นหัวใจของจังหวัดนราธิวาส กลับมาสะอาดอีกครั้ง